

# Chuẩn Bị Cho Bài 13

# Tại Gia Đình

## Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

### Các Bí tích trong Giáo Hội

Bảy Bí tích nói rất nhiều đến ơn gọi làm Ki-tô hữu của chúng ta. Trong Bí tích Rửa tội chúng ta chấp nhận lời gọi làm một Ki-tô hữu. Trong Bí tích Thêm sức chúng ta được đóng ấn ràng buộc với lời gọi ấy. Bí tích Thánh Thể cho chúng ta sức mạnh để sống trong Chúa Ki-tô. Bí tích Hòa giải giúp chúng ta giữ con đường mình đi không bị trở ngại để sống ơn gọi của chúng ta. Bí tích Hôn phối và Truyền chức thánh cho chúng ta được chọn lựa phương thức sống ơn gọi ấy như thế nào. Lãnh nhận các bí tích giúp chúng ta trở nên những Ki-tô hữu tốt hơn.



### Bánh đặc biệt

Bí tích Thánh Thể nuôi dưỡng chúng ta. Bánh chúng ta ăn trong bữa ăn cũng nuôi dưỡng chúng ta như vậy. Hãy làm hoặc mua một ổ bánh đặc biệt còn nguyên chưa cắt ra. Trong bữa ăn, quý vị nói về việc bánh nuôi dưỡng chúng ta như thế nào. Thảo luận về đề tài Thánh Thể nuôi dưỡng linh hồn chúng ta như thế nào.

### Những dấu hiệu bí tích

Thiên Chúa dùng những vật bình thường như bánh, nước, dầu để thay cho những điều khác thường. Bí tích biến đổi cuộc sống chúng ta và thông truyền tình yêu Chúa yêu chúng ta. Xin từng người trong gia đình quý vị chia sẻ về một dấu hiệu đã giúp họ thấy mình được yêu thương.

### Còn hơn cả chúng ta nữa

Nếu quý vị vắng mặt thì cộng đồng sẽ mất mát điều gì? Hãy xin một người hàng xóm kể ra một số điều gia đình quý vị đóng góp cho khu vực lối xóm. Quý vị có nghĩ là mỗi người đều quan trọng đối với cộng đồng của quý vị không?





## Ngày Chúa Nhật

Hãy nhớ là việc cử hành Thánh Thể làm cho đời sống, sự chết và sự Phục sinh của Chúa Giê-su hiện diện đối với cộng đoàn đang tụ họp nhau lại nhân danh Người.

## Trong Tuần

Hãy tìm những dấu hiệu cho thấy các bí tích đã làm cho quý vị được mạnh mẽ như thế nào.

## Thăm gia trang của chúng ta



[www.blestarewe.com](http://www.blestarewe.com)



## Gia sản của chúng ta trong âm nhạc

Việc rước Thánh Thể khơi lại ý thức tình yêu của Chúa Ki-tô trong chúng ta và làm cho chúng ta trở nên dễ thương đối với người khác. Năm 1993, nhạc sĩ Công giáo người Ai-len là cô Dana đã hát bản nhạc "We Are One Body" trong những buổi lễ Ngày Giới Trẻ Thế giới tổ chức tại Denver, Colorado. Cô sáng tác bài hát này để nhắc nhở hàng ngàn thanh thiếu niên đang tham dự rằng chúng ta là "một thân thể trong Chúa Ki-tô."



## Thánh Thần ở với chúng ta

*Tất cả chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất.*

*Cô-rin-tô 12:13*



Khi Chúa Giê-su hoàn tất công việc của Người trên trần gian và trở về với Chúa Cha, Người đã hứa sẽ sai Chúa Thánh Thần đến. Thánh Thần ở lại để dẫn dắt Giáo Hội qua đời sống bí tích của Giáo Hội. Các bí tích đánh dấu những thời điểm quan trọng đối với gia đình và cộng đoàn đức tin. Thánh Thần lôi kéo chúng ta lại gần với nhau và làm cho chúng ta nên một.